



สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

www.ppho.go.th

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>ภาษีน้ำตาล</p> <p>รัฐบาลอังกฤษเตรียมเก็บภาษีบริษัทขายเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล แล้วนำเงินไปทำโครงการสุขภาพห้วงคัมโรคอ้วนในเด็ก ทำให้บรรดาบริษัทเครื่องดื่มต่างไม่พอใจ แผนการของรัฐบาล ที่เร่งเร้าให้อุตสาหกรรมเครื่องดื่มลดปริมาณน้ำตาลในสินค้าสำหรับเด็ก บริษัทเหล่านี้ให้เหตุผลว่า เด็กอายุ ๒-๑๕ ปี ล้วนมีน้ำหนักตัวเกินหรือเป็นโรคอ้วนอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม นักบรรณรักษ์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพมองว่า แผนการนี้ยังน้อยเกินไป นางซารา ปีเตอร์สัน นักวิเคราะห์โฆชนาการจากยูโรมอนิเตอร์ อินเตอร์เนชันแนล กล่าวว่า การพุ่งเป้าไปที่น้ำตาลอาจทำให้มองข้ามปัจจัยอื่นๆ ที่ทำให้เกิดโรคอ้วน นอกจากอังกฤษแล้ว ประเทศเบลเยียม ฝรั่งเศส อิตาลี และเม็กซิโก ต่างเก็บภาษีเครื่องดื่ม ที่มีน้ำตาล ประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย ก็มีกฎหมายทำนองนี้มาหลายปีแล้ว</p>	-	-
นานาชาติ	<p>มาลาเรียชนิดหายาก</p> <p>ชาร์ลี เวิร์สเตอร์ พิธีกรทีวี และผู้สื่อข่าวกีฬาชาวอังกฤษ โชคร้ายสุดๆ เมื่อถูกห้ามส่งโรงพยาบาลในบราซิล ระหว่างศึกโอลิมปิกเกมส์ ที่รีโอ เด จาเนโร เนื่องจากเป็นไข้มาลาเรียชนิดหายาก ซึ่งสันนิษฐานว่าอาจติดมา ระหว่างการบินจักรยานการกุศลในแดนแซมบ้าโดยตอนนี้อาการโคม่า</p>	-	-
นานาชาติ	<p>ปัญหาสุขภาพ</p> <p>องค์การอนามัยโลก เปิดเผยว่า ระบบการดูแลสุขภาพของจีน ได้สร้างภาระให้แก่โรงพยาบาลมากเกินไป ซึ่งโรงพยาบาลต่าง ๆ จะต้องต่อสู้กับโรคที่เกี่ยวข้องกับประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นายเบิร์นฮาร์ด ชวาร์ตแลนเดอร์ ผู้แทนอนามัยโลกประจำประเทศจีน บอกว่าในขณะนี้ระบบการดูแลสุขภาพ ของจีนกำลังถูกท้าทาย และจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น แม้ว่าจีนจะพยายามปรับปรุงระบบดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นแล้วก็ตาม</p>	-	-
นานาชาติ	<p>ชายอินเดียวัย ๑๒๐ ปี เผยเคล็ดลับอายุยืนยาว</p> <p>นายสวามี คิวะนันดา นักบวชฮินดู ในเมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย อาจได้รับตำแหน่งชายอายุยืนที่สุดในโลก หลังเปิดเผยว่าตนมีอายุถึง ๑๒๐ ปีแล้ว นายสวามีมีส่วนสูง ๑๕๘ เซนติเมตร ปัจจุบันยังคงมีสุขภาพแข็งแรงและไม่เคยไปหาหมอ เจ้าตัวได้เผยถึงเคล็ดลับการมีอายุยืนว่า มาจากการฝึกโยคะทุกวัน การละเว้นจากเพศสัมพันธ์ และรับประทานถั่วเลนทิล นอกจากนี้ยังหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง นม และเครื่องเทศอีกด้วย เขาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ยังคงนอนเปลือย และหนุนไม้ท่อนเป็นหมอน</p>	-	-





สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

www.ppho.go.th

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>แพทย์ผงดัดตัดพบมิดในท้องชายอินเดีย ๔๐ เล่ม เจ้าตัวเผยติดใจในรสชาติ!!</p> <p>ชายชาวอินเดียรายหนึ่งกลืนมิดลงท้องตลอดช่วง ๒ เดือนที่ผ่านมา และแพทย์ที่ดำเนินการผ่าตัดถึงกับตะลึงเมื่อพบมิดในท้องของเขามากถึง ๔๐ เล่ม เจ้าตัวเผยติดใจในรสชาติและยอมรับว่าเสพติดมัน ดอคเตอร์จาลินเดอร์ มาโลทรา เผยว่าทีมของเขาใช้เวลาราว ๒ วันสำหรับวินิจฉัยและวางแผนการผ่าตัด จากนั้นการผ่าตัดก็มีขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว(๑๔ส.ค.) ในเมืองอัมริตสา ในรัฐปัญจาบ ดอคเตอร์มาโลทรา บอกต่อว่าทีมผ่าตัดพบมิดพับจำนวนมาก โดยเมื่อกางออกมาแล้ว มิดเหล่านั้นมีความยาวราวๆ ๗ นิ้ว คนไข้ ซึ่งเป็นคุณพ่อลูก ๒ วัย ๔๒ ปี เผยว่าเขากำลังรู้สึกดีขึ้นมาก "ผมเสียใจที่ทำให้ครอบครัวผิดหวัง ผมขอขอบคุณคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่ช่วยปกป้องชีวิตผม" อย่างไรก็ตามยังมีเครื่องหมายคำถามตัวใหญ่ว่าทำไมเขาถึงเริ่มกินมิด "ผมไม่รู้ว่าทำไมผมถึงเริ่มกลืนมิด" คนไข้บอกกับซีเอ็นเอ็น "ผมมีความสุขที่ได้ลิ้มรสมันและผมเสพติด คนอื่นเขาคิดเหล่าและสิ่งอื่นๆกันยังงั้นผมเองก็เหมือนกัน" ทั้งนี้เขาเผยว่าตนเองเก็บเรื่องนี้เป็นความลับ ไม่เคยบอกให้ครอบครัวทราบ</p>	-	-
นานาชาติ	<p>ไวรัสซิกา</p> <p>- แพทย์จากโรงพยาบาลรูดเวลต์ ในกรุงกัวเตมาลาซิตี ประเทศกัวเตมาลา แถลงว่าพบเด็กสี่ขวบเล็กที่มีความเกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัสซิกาแล้ว เป็นรายแรกของประเทศ และยังพบผู้ป่วยเป็นชายวัย ๗๐ ปี และเด็กหญิงวัย ๕ ขวบ ที่ป่วยเป็นโรคกิลแลงบาร์เร โรคทางระบบประสาทที่ส่งผลให้เกิดอาการอัมพาต ที่เกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัสซิกาด้วย ขณะเดียวกันอยู่ระหว่างการวินิจฉัยว่าเด็กอีก ๒ คนที่มีอาการสี่ขวบเล็กเหมือนกันนั้นมีความเกี่ยวข้องกับแม่ที่อาจติดเชื้อซิกาด้วยหรือไม่ และว่าล่าสุดในกัวเตมาลา ยังไม่มีการยืนยันผู้เสียชีวิตด้วยอาการที่เกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัสซิกา แต่ก็มีรายงานชายติดซิกาเสียชีวิตจากอาการปอดบวม ไทย</p> <p>- เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิการายใหม่ จำนวน ๕ ราย ซึ่งคาดว่าได้รับเชื้อไวรัสดังกล่าว จากบริเวณชายหาดไมอามีบีช โดยผู้ติดเชื้อ ๓ รายเป็นนักท่องเที่ยวจากรัฐนิวยอร์ก รัฐเทกซัส และไต้หวัน ทำให้ในขณะนี้จำนวนผู้ติดเชื้อซิกาทั้งหมดในฟลอริดาอยู่ที่ ๓๖ รายแล้ว</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>รัฐบาลเยียวยาผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิด ๗ จังหวัดรายละ ๑ ล้านบาท พร้อมดูแลค่ารักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ</p> <p>นายวิชาญ เครื่องาม รองนายกรัฐมนตรีเผยแนวทางเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิด ๗ จังหวัดภาคใต้ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ ส.ค. ที่ผ่านมา โดยผู้เสียชีวิตทั้งหมด ๔ รายจะได้รับการเยียวยาจากรัฐประมาณรายละ ๑ ล้านบาท และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รัฐบาลจะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมด ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขเผยยังคงมีผู้รักษาตัวที่โรงพยาบาลทั้งสิ้น ๑๒ ราย ด้าน น.พ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สรุปอาการผู้บาดเจ็บกรณีเหตุระเบิดและไฟไหม้ในช่วงวันที่ ๑๐-๑๒ ส.ค. ว่า ขณะนี้ ผู้ที่บาดเจ็บทั้งหมด ๓๗ รายนั้น ยังคงมีผู้ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลทั้งสิ้น ๑๒ ราย เป็นชาวต่างชาติ ๑๑ รายและทุกรายอาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง</p>	-	-
ประเทศ	<p>สธ.สั่งคุมเข้มเว็บไซต์และรายการวิทยุ-โทรทัศน์ โฆษณาสินค้าเพื่อสุขภาพเกินจริง</p> <p>กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สั่งการให้ สสจ.ทั่วประเทศตรวจสอบและเฝ้าระวังการเผยแพร่โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย หลอกลวงผู้บริโภค หรือให้ข้อมูลเกินจริง ทั้งยังสั่งปิดเว็บไซต์-รายการทีวี และดำเนินคดีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายไปแล้วเกือบ ๗๐๐ รายการ และดำเนินคดีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผิดกฎหมายอีก ๑๕๐ รายการ คิดเป็นมูลค่ากว่า ๑๔๐.๘ ล้านบาท นพ.ปิยะสกลยังได้มอบนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จัดทำระบบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยเพิ่มมาตรการเข้มงวดในการตรวจสอบการผลิต นำเข้า จำหน่าย และโฆษณาผลิตภัณฑ์ต่างๆ หากพบการกระทำผิดกฎหมายให้ดำเนินคดีอย่างเคร่งครัด และ อย.จะต้องรับเรื่องร้องเรียนและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงทีในกรณีที่พบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยในท้องตลาด</p>	-	-
ประเทศ	<p>แคปซูลฟ้าทะลายโจรไร้มาตรฐาน</p> <p>นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้สำรวจ คุณภาพสมุนไพร ฟ้าทะลายโจรแคปซูลที่จำหน่ายอยู่ในท้องตลาด จำนวน ๓๑ ตัวอย่าง พบข้อสังเกตหลายประการเกี่ยวกับคุณภาพของยาฟ้าทะลายโจร ได้แก่ วัตถุดิบที่นำมาผลิตฟ้าทะลายโจร มีทั้งที่ผลิตจากใบและลำต้นบนดินบดละเอียด บางชนิดมีลักษณะเป็นผงที่ละเอียดมาก ซึ่งคาดว่าเป็นผงจากสารสกัดของฟ้าทะลายโจร ซึ่งไม่มีการแจ้งที่ฉลากให้ผู้บริโภคทราบ นอกจากนี้ยังพบว่าน้ำหนักผงยาฟ้าทะลายโจรในแคปซูล ส่วนใหญ่ไม่ตรงกับที่แจ้งไว้ในฉลากยา โดยพบ ๑๖ ตัวอย่าง หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๒ ของตัวอย่างที่ตรวจ เสี่ยงก่ออาการไม่พึงประสงค์ ดังนั้นเตรียมปรับปรุงข้อกำหนดมาตรฐานตำรายาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล</p>	-	-





สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

www.ppho.go.th

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>กินยาแก้แพ้ผสมแก้ปวด</p> <p>นพ.สุริยะ คูหะรัตน์ นพ.สสจ.สมุทรสงคราม กล่าวว่า มีวัยรุ่นป่วยและเข้ารับการรักษาที่ รพ.อัมพวา จำนวน ๖ ราย ทราบว่าเด็กวัยรุ่นเหล่านี้นำยาพาราเซตามอลผสมกับยาแก้หวัดน้ำเชื่อมโปรโคดีลแล้วดื่ม เพื่อทำให้เกิด อากาศมีลม โดยซื้อยาดังกล่าวจากร้านขายของชำแห่งหนึ่งใน ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการว่า มีเด็กวัยรุ่นบางกลุ่มสามารถสั่งซื้อยาเหล่านี้จากต่างจังหวัดได้ทางไปรษณีย์ จึงขอฝากเตือนไปยัง พ่อแม่ผู้ปกครองขอให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ในทางกฎหมาย ยาพาราเซตามอล ยาโปรโคดีลและยาน้ำเชื่อมแก้ไอหวัดต่างๆ จัดเป็นยาอันตราย ซึ่งมีใช้ใน โรงพยาบาลหรือขายยาแผนปัจจุบันที่มีเภสัชกรประจำร้านตลอดเวลาเท่านั้น</p>	-	-
ประเทศ	<p>คำรักษาพยาบาลข้าราชการ</p> <p>นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คลังอยู่ระหว่างการพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะ ให้บริษัทประกันเอกชนเข้ามาบริหารจัดการคำรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยมีเงื่อนไขว่าสิทธิการรักษาพยาบาลของข้าราชการต้องเท่าเทียมไม่มีการลดลงเด็ดขาด และค่าประกันแต่ละปีต้องไม่มากกว่าที่รัฐบาลจ่ายอยู่ในปัจจุบันที่ประมาณ ๖ หมื่นล้านบาท การให้บริษัทประกันเข้ามาดูแลการรักษาพยาบาลของข้าราชการจะทำให้การเบิกจ่ายมีความโปร่งใสมากขึ้น จากปัจจุบันยังพบว่ามีข้าราชการเบิกคำรักษาพยาบาลไม่ถูกต้องอยู่จำนวนมาก ซึ่งกรมบัญชีกลางตรวจสอบเอาผิดได้เพียงส่วนน้อยเท่านั้น</p>	-	-
ประเทศ	<p>สธ.เตรียมตั้งคลินิกผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวทั่วประเทศ</p> <p>น.พ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาโรคหัวใจ เพื่อตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ในการลดอัตราเพิ่มการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจ จึงได้จัดทำโครงการ "วิกฤติโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย (Save Thais from Heart Diseases)" มีโรงพยาบาล ๓๕๙ แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ ตั้งเป้าเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไปในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดที่เฉียบพลันรุนแรง ผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว และผู้ป่วยหัวใจเต้นผิดจังหวะ มีผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนคือ มีการรักษา ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดอุดตันเฉียบพลันอย่างทันที่</p>	-	-





สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

www.ppho.go.th

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>ยัน'ซิกา'ที่ไทยยังนิ่ง-ไม่พบเด็กหัวโต</p> <p>นพ.อานวย กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวว่า การตรวจพบไวรัสซิกาในปีี้ ภูมิภาคอาเซียนเจอเยอะกว่าทุกปี คาดว่าประเทศไทยอยู่ในระดับเดียวกับประเทศอื่น แต่ทั้งนี้ไทยมีความพร้อมทางด้านห้องปฏิบัติการที่ดีกว่าหลายประเทศ พร้อมทั้งมีการสนับสนุนตรวจสอบโรคในทุกครั้งทุกกรณี ที่มีการรายงานว่าพบผู้ป่วย หรือผู้ชี้ข่าวว่าจะป่วย อย่างครอบคลุมครบถ้วนตามกระบวนการระบาดวิทยา โดยคร.จะมีการส่งทีมแพทย์ที่มีคุณภาพลงไปในพื้นที่ ด้วยมาตรการที่เข้มข้น ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์มีการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น ตามนโยบายของ รมว.สธ. ยังไม่เจอผู้ป่วยในพื้นที่ที่มีการระบาด และไม่พบเด็กที่คลอดออกมาพิการจากแม่ที่ป่วยเป็นโรคไวรัสซิกา องค์การอนามัยโลกได้มีการสอบถามเข้ามาว่าพบเด็กศีรษะเล็กจากโรคซิกานั้น ต้องเรียนว่าหากมีรายงานเรื่องโรคซิกาเข้ามา ได้มีการลงไปตรวจสอบตามกระบวนการระบาดวิทยา ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าเกิดจากหญิงตั้งครรภ์ในช่วงเวลาดังกล่าว แต่มีรายงานเรื่องเจอเด็กศีรษะเล็ก ซึ่งต้องเข้าใจว่าไม่ได้เกิดจากกรณีโรคซิกาอย่างเดียว</p>	-	-
ประเทศ	<p>กลับมาแล้ว มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ จัด ๓๑ ส.ค. ถึง ๔ ก.ย. นี้</p> <p>กระทรวงสาธารณสุข เตรียมจัดงาน "มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ" ครั้งที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๓๑ ส.ค. ถึง ๔ ก.ย. นี้ ณ ฮอลล์ ๖-๗-๘ เมืองทองธานี ภายในงานมีกิจกรรม อาทิ ออกกำลังกายผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ รวมถึงการจัดอบรมความรู้ต่างๆ พร้อมแจกหนังสือ และแจกต้นสมุนไพร</p>	-	-
ประเทศ	<p>หมอเตือนมะเร็งช่องปาก</p> <p>นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เตือนว่า ผู้ที่สูบบุหรี่และดื่มสุรา มีโอกาสเป็นมะเร็งมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่และดื่มสุราถึง ๑๕ เท่า จากสถิติพบผู้ป่วยโรคมะเร็งช่องปาก ร้อยละ ๙๐ เป็นผู้ที่สูบบุหรี่และดื่มสุรา เพราะควันบุหรี่และแอลกอฮอล์ จะทำให้เกิดการระคายเคืองโดยเนื้อเยื่อที่มักมีผลกระทบจากความร้อนนั้น การป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรค คือรับประทานอาหารครบ ๕ หมู่ ดูแลสุขภาพช่องปาก โดยแปรงฟันให้สะอาดอย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง งดเหล้า บุหรี่ หากพลู หมั่นตรวจสุขภาพช่องปากเป็นประจำทุก ๖ เดือน จะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งช่องปากได้</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
จังหวัด	<p>เหมืองทองคำ จ.พิจิตร</p> <p>บทความ (นสพ.บ้านเมือง) ผู้บริหารกรมควบคุมโรคหน้าโดย นพ.อำนาจ กาจันนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมคณะลงพื้นที่ รพ. สด.เขาเจ็ดยักษ์ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร เพื่อติดตามการดำเนินงานคลินิกอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม และ ตรวจติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนรอบเหมืองทองคำ นอกจากนี้กรมควบคุมโรคได้พัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ ทั้ง 3 จังหวัด โดยมีการจัดตั้งคลินิกอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมใน รพ.สด. จัดตั้งศูนย์อาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมใน รพช. และจัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญ อาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เพื่อเป็นช่องทางพิเศษใน การรองรับการส่งต่อการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ พร้อมทั้งจัดตั้งทีมหมอกรอบครัว เพื่อติดตามเยี่ยมผู้ป่วย และผู้ที่มีระดับโลหะหนักในร่างกายเกินค่าอ้างอิง โดยมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง</p>	-	-
จังหวัด	<p>แม่น้ำยมไหลลงพื้นที่พิจิตร เฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มต่อเนื่อง</p> <p>แม่น้ำยมทางตอนบน ไหลลงในพื้นที่ตำบลกำแพงดิน ซึ่งเป็นจุดแรกที่รับน้ำของจังหวัดพิจิตร ขณะที่ประตูระบายน้ำเปิดระบายน้ำจากแม่น้ำยมเข้าพื้นที่คลองสาขา ประชาชนในพื้นที่ตำบลกำแพงดิน อำเภอสว่างงาม จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นจุดรับน้ำจากภาคเหนือตอนบนที่ไหลจากจังหวัดแพร่ สุโขทัย พิษณุโลก เข้าสู่พื้นที่จังหวัดพิจิตรเฝ้าติดตามการระดับน้ำแม่น้ำยมที่เพิ่มระดับอย่างต่อเนื่อง หลังน้ำจากแม่น้ำยมตอนบนเริ่มไหลเข้าสู่พื้นที่จังหวัดพิจิตร โดยระดับน้ำจากสถานีวัดน้ำ Y๑๗ อำเภอสว่างงาม ระดับน้ำอยู่ที่ ๓.๓๗๗ เมตร เพิ่มขึ้นจากเดิม ๒๐ เซนติเมตร ประชาชนซึ่งอยู่ในที่ลุ่มริมแม่น้ำยม จึงเฝ้าติดตามสถานการณ์การเพิ่มขึ้นของระดับแม่น้ำยมอย่างใกล้ชิด พร้อมเตรียมเรือเพื่อใช้ในการสัญจรหากเกิดอุทกภัยขึ้นขณะที่ประตูระบายน้ำคลองสาขาที่รับน้ำจากแม่น้ำยม เปิดประตูระบาย ให้แม่น้ำยม ระบายลงในคลองสาขา เพื่อลดปริมาณในแม่น้ำยม สำหรับพื้นที่ตำบลกำแพงดิน อำเภอสว่างงาม เป็นจุดแรกของจังหวัดพิจิตรที่เป็นพื้นที่รับน้ำจากอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ก่อนที่แม่น้ำยมจะไหลผ่านพื้นที่ ๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอสว่างงาม โพธิ์ประทับช้าง บึงนาราง และอำเภอโพทะเล ด้วยสภาพพื้นที่ซึ่งลุ่มต่ำส่งผลให้เป็นอีกพื้นที่ซึ่งมักประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ประชาชนซึ่งอยู่พื้นที่ริมแม่น้ำจึงมักประสบปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก หลังจากน้ำจากภาคเหนือตอนบนที่ไหลจากจังหวัดแพร่ผ่านสุโขทัย พิษณุโลกเริ่มเข้าสู่พื้นที่จังหวัดพิจิตร ซึ่งแม้ว่าจะมีการบริหารจัดการที่ดีจนไม่ส่งผลกระทบต่อตอนบนแต่ก็ยังคงสร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิจิตร เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำกว่าพื้นที่ตอนบน</p>	-	<p>จ.พิจิตร มีการเฝ้าระวังเตือนภัยภาวะอุทกภัยให้ คบสอ.ทุกแห่งแล้ว</p>

ข้อ ข
 ขพ ข
 แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
 ดำเนินการ
 ประสาน

(นายวิวัฒน์ คำเทัญ)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

23 ส.ค. 2559

